

Nha Trang

thành phố tôi yêu

L.T.S: Cuộc thi viết "Nha Trang - thành phố tôi yêu" được tổ chức trên Cổng thông tin điện tử Khánh Hòa năm 2012 đã thu hút nhiều tác giả trong và ngoài nước tham gia. Bạn Lê Hoàng Lan Hương - một du học sinh tại Úc đã đạt giải nhất cuộc thi này với bài dự thi được viết dưới dạng một lá thư dạt dào cảm xúc dành cho quê hương mình...

Khi viết bức thư này, tôi hiện đang ở một nơi rất xa quê hương, tại một châu lục khác cách 9 tiếng đồng hồ bay. Tôi bồi hồi nhớ thành phố, nhớ Nha Trang, tưởng chỉ muốn bức lòng rời khỏi chốn phồn hoa để về với biển, với núi, với cuộc sống và với những con người tôi yêu.

Nha Trang, tôi tự hào xúc động mỗi lần nhắc đến. Nha Trang, đó là nguồn động lực giúp tôi phải trở nên mạnh mẽ và quyết chí phấn đấu nơi xứ người để vinh quang ngày trở về.

10 lần tiếp chuyện với những gương mặt Tây có, Á có, Phi có về chủ đề "Where are you from?" (Bạn từ nơi nào đến) thì câu trả lời của tôi vẫn luôn đồng dạng "I am from Nha Trang City, Vietnam" (Tôi đến từ thành phố Nha Trang ở Việt Nam). Câu trả lời này khiến tôi hạnh phúc và cảm giác rất ấm lòng. Tiếp đó, tôi sẽ cố gắng đặc tả, vẽ họa nên một bức tranh thành phố biển hiền hòa - điểm đến tương lai của những người đam mê du lịch.

"Nơi tôi đến là một thành phố biển tuyệt đẹp và thân thiện, ngay chính giữa bán đảo đất nước Việt Nam. Bạn biết không, thành phố của tôi được bao bọc một bên là biển và một bên là núi đồi. Chúng tôi còn có chục đảo lớn nhỏ trên vùng biển, với hệ sinh thái đa dạng được đánh giá cao trên thế giới. Những ngày tôi ở Nha Trang là những ngày đẹp nhất vì tôi được ngắm mặt trời mọc tỏa ánh sáng rực rỡ trải dọc bãi cát dài trắng mịn. Khi ấy, tôi có cảm giác được tái sinh. Vì ngay trong một khoảnh khắc, tôi thả mình nhìn theo những cánh chim giang rộng trên bầu trời, cất tiếng kêu chào ngày mới. Tôi nghe tiếng gió biển khẽ rít lên khi tạt qua những chiếc lá dừa xanh. Và đầu lưỡi của tôi sẽ cảm thấy vị mằn mặn khi lồng ngực cố gắng hít hà khí lành của ngày mới.

Bạn đã được đi xích lô chưa? Bạn hãy thử một lần khi đến Nha Trang vì đó sẽ là cảm giác rất khác lạ khi được lướt dọc trên con đường biển đẹp nhất đất nước

Việt Nam, theo ý kiến của tôi. Bạn sẽ vẫy tay chào mọi người trên đường với nụ cười thân thiện và thỏa sức ngắm nhìn nhịp điệu sống ở đây. Nào là những hàng quán ăn uống tấp nập với những cái vỉ nướng tỏa ngát mùi muối mặn của biển; rồi những chuỗi cửa hàng mỹ nghệ với đủ loại sản phẩm "Made in Vietnam" (Sản xuất tại Việt Nam); những tòa khách sạn cao chọc trời sang trọng quý phái; hàng dài cây xanh nắp bóng bên công viên xanh; và cả những cánh diều đủ mọi màu sắc hình hài thỏa sức căng đầy gió trên nền trời Nha Trang xanh biếc.

Bạn thấy đó, Nha Trang được công nhận là một trong 29 vịnh đẹp nhất thế giới; không những là thành phố du lịch với đủ các tiềm năng về văn hóa, ẩm thực, tài nguyên biển, sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng đa dạng; mà còn là thành phố của những sự kiện. Chúng tôi đã đón tiếp hàng trăm ngàn khách du lịch tham dự các lễ hội biển, các cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ nước nhà và quốc tế. Hình ảnh Nha Trang được phát đi khắp năm châu đại lục. Đối với chúng tôi, đó là sự thành công rực rỡ, thành công của tình yêu quê hương nhân lên thành nỗ lực của mỗi cá nhân gắng sức xây dựng Nha Trang trở thành thành phố sự kiện và điểm đến của tương lai!"

"Tôi yêu Nha Trang, tôi yêu thành phố nơi tôi đến" - bạn bè tâm sự, chính sự chân thành và nhiệt huyết của tôi mỗi lần khi nhắc đến nơi mình sinh ra và lớn lên đã kích thích trí tưởng tượng của họ tìm hiểu về mảnh đất quê hương tôi. Tôi bây giờ đã hiểu sức mạnh của tình yêu quê hương đất nước có thể liên kết tâm hồn với tâm hồn của con người năm châu như thế nào.

Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác vui sướng và tự hào của bản thân cùng hơn 20 sinh viên Việt Nam khác tỏa sáng cùng nhau trong đêm hội quảng bá văn hóa Việt Nam đến bạn bè cùng trường. Chúng tôi đã cùng nhau thể hiện nét đẹp thân thiện, mến khách từ những nụ cười nồng ấm và luôn miệng cười chào "Welcome to Vietnamese culture night" (Chào mừng đến với đêm hội văn hóa của Việt Nam) cùng với sự đa dạng trong văn hóa ẩm thực ba vùng miền và những trò chơi dân gian. Không khí thật tuyệt vời vì tất cả chúng tôi như đang nói chung một ngôn ngữ của tình giao thương hữu nghị và sự khao khát khám giá hiểu biết học hỏi lẫn nhau. Là một trong hai đại diện của khu vực miền Trung, tôi rất vinh dự thuyết trình về đẹp của Nha Trang, Khánh Hòa đến các bạn bằng tấm hình chụp bãi biển cong lười liềm trải dài ôm bọc cả thành phố, để tên "Nha Trang City-one of 29 most beautiful bays in the world". Những tiếng trầm trồ và thích thú ngạc nhiên của thầy cô và các bạn liên tiếp với những câu hỏi làm chính bản thân tôi cảm thấy hứng khởi hơn bao giờ hết. Tôi không nhớ rõ mình đã thuyết trình cho bao nhiêu người nghe chuyên tay bao nhiêu tờ rơi về Nha Trang, nhưng tôi nhớ mình đã nhận được rất nhiều lời cảm ơn và những cái bắt tay nồng nhiệt thể hiện một tình yêu mới dành cho quê hương Nha Trang Việt Nam và sự kết nối không biên giới giữa con người với con người.

Học tập và sinh sống tại nước ngoài cho tôi cơ hội gặp gỡ và trò chuyện với những người bạn mới về quê hương mình. Một vài trong số họ biết đến Việt Nam nhưng chưa có dịp viếng thăm; một số khác chưa biết đến Việt Nam; còn lại một vài người đã được đặt chân lên đất nước hình chữ S. Tất cả mọi người đều có những cảm nhận rất riêng của bản thân về Việt Nam, nhưng chung một mối là sự ưa thích khám phá tìm tòi về đẹp của một đất nước với bề dày lịch sử văn hóa và thân thiện. Cứ sau mỗi lần chia sẻ về thành phố yêu thương, tôi đều mỉm cười tin tưởng rằng một ngày nào đó, Nha Trang sẽ xuất hiện tiêu biểu trên bản đồ du lịch thế giới như Bali, Dubai, HongKong hay Singapore vì tôi không những nhận ba bốn lần tình yêu thành phố cho những người bạn học, mà chính các bạn của tôi sẽ lần lượt nữa nhận ba bốn lần tình yêu Nha Trang đến cả thế giới.

Kết thúc bức thư, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành của mình đến ba mẹ và gia đình đã sinh ra và nuôi dưỡng tôi lớn lên trên đất Nha Trang, để giờ đây tôi có thể tự hào mang tình yêu thương đó đi trải khắp ra ngoài biên giới quê hương. Tôi cũng xúc động cảm ơn đến các bậc cha anh lão thành đã dày công xây dựng nên một Nha Trang - đầy khí phách và tự hào, cùng các anh chị đang quên mình cầm súng làm nhiệm vụ nơi biển đảo. Xin cảm ơn tất cả vì tất cả những điều tốt đẹp nhất. Và tôi xin thay mặt cho những người con trẻ tuổi của xứ nhà hứa rèn luyện và phấn đấu bản thân thật xứng đáng để một ngày trở về tiếp bước các bậc đàn anh gây dựng non sông phát triển tươi đẹp, bền vững, mạnh mẽ và quyết thắng.

□ LÊ HOÀNG LAN HƯƠNG

Thư gửi từ nước Úc...